

ชี้แจงประเด็นข่าว ข้อเสนอของสพช.ประเด็น Road map ปี 2575 เรื่องการถ่ายโอนโรงเรียน

นำเสนอเมื่อ : 14 ส.ค. 2558

ตามที่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ครัวบ้านนอกดอทคอม ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการที่ สพช.ได้จัดทำเอกสารนำเสนอทสังเคราะห์ "การปฏิรูปประเทศสู่นาคต 2575" โดยมีจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ คือ **ควรกระจายอำนาจสู่การจัดการเชิงพื้นที่** การปฏิรูประบบการเงินด้านอุปสงค์จ่ายตรงกับผู้เรียนและสถานศึกษา การปรับโครงสร้างอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับบทบาทใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการ (Regulator) การยกเลิกคณะกรรมการนโยบายฯ ย็นระยะการปฏิรูปให้ต่อเนื่อง 10-15 ปี และการปฏิรูปวิธีการเรียนและหลักสูตร โดยได้กำหนด Road Map การปฏิรูปการศึกษาในช่วง 2 ปี (ปี 2560) 7 ปี (ปี 2565) และ 17 ปี (ปี 2575) ดังภาพและข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

<http://www.moe.go.th/websm/2015/aug/Picture3.jpg>

ล่าสุดวันนี้ (14 ส.ค.) นายตวง อันทะไชย ประธานกรรมการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้ท้วงติงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทั้งหมดคือข้อเสนอของ สพช. เท่านั้น ซึ่งมีได้หมายความว่า คสช. ครม. หรือ สนช. จะต้องปฏิบัติตามหรือเห็นด้วย และยืนยันยืนยันเช่นเดิมว่า...รัฐบาลไม่มีนโยบายและสนช.ก็ไม่มีแผนในการดำเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด

ในขณะที่เดียวกัน ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ก็ได้เปิดเผยกับครัวบ้านนอกดอทคอมในเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่า เรื่องการถ่ายโอน รร. ให้ท้องถิ่นเป็นวาระปฏิรูปของ สพช. ปี 2575 ซึ่งในระยะเวลาอีก 15 ปี จึงจะถ่ายโอน แต่ถึงวันนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลง เพราะแนวคิดของ สพช. เป็นโลกการเงินธนาคาร ยังต้องพิจารณาโลกของความเป็นจริง (Real world) อีกครั้งหนึ่ง

ผศ.ดร.สุรวาท เปิดเผยต่ออีกว่า Roadmap ของ สพช. ไม่ใช่กฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม เป็นเพียงความเห็นวิชาการ สนช. ปัจจุบันหรือ ส.ส.เมื่อมีการเลือกตั้งเท่านั้นที่จะออกกฎหมายได้ ณ วันนี้ เห็นว่าประเทศไทยเรายังไม่มีความพร้อม แต่อีก 15 ปี คงต้องพิจารณาดูอีกครั้ง

ดังนั้น เรื่องประเด็นการถ่ายโอนโรงเรียนให้ท้องถิ่น จะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แน่นอน การนำเสนอของ สพช. เป็นเพียงข้อเสนอทางวิชาการ เพื่อให้ทางผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เป็นข้อมูลเท่านั้น ครัวบ้านนอกดอทคอม ในฐานะที่นำเสนอข้อมูลนี้ต้องกราบขอภัยที่นำเสนอข้อมูลไม่ชัดเจน และสื่อสารผิดพลาด อันอาจทำให้ผู้อ่านที่ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ สพช. และ/หรือ ไม่ได้อ่านรายละเอียด และแชร์ข้อมูลต่อที่ครบถ้วน มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และเกิดความไม่สบายใจในเรื่องนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย.

ข้อมูลอ้างอิง

การถ่ายโอน รร. ให้ท้องถิ่น

เป็นวาระปฏิรูปของ สพช. ปี 2575 อีก 15 ปี จึงจะถ่ายโอน แต่ถึงวันนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลง

เพราะแนวคิดของ สปช. เป็นโลกการเงินธนาคาร ยังต้องพิจารณาโลกของความเป็นจริง (Real world) อีกครั้งหนึ่ง

- Roadmap ของ สปช. ไม่ใช่กฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม เป็นเพียงความเห็นวิชาการ
- สนช. ปัจจุบันหรือ ส.ส.เมื่อมีการเลือกตั้งเท่านั้นที่จะออกกฎหมายได้
- ณ วันนี้ ผม เห็นว่าประเทศไทยเรายังไม่มีความพร้อม แต่อีก 15 ปี คงต้องพิจารณาดูอีกครั้ง

สุรวาท ทองบุ

ประธานสภาอภคปตย

15 ส.ค.58